

สิทธิพร เชนในเมื่อง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

AAI - เริ่มมีแวว ที่คาดหวังดีได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

อย่างน้อยๆ ก็ขึ้นมายืน 1420 ได้ แล้วยกอย่างที่กำลังไว้ใน LIVE ว่า ถ้าการยืนเหนือระดับ 1420 ได้ นั่น ควรจะต้อยืนให้ได้ตลอดรอดฝั่ง ซึ่งวันวานก็ทำได้ แล้วยืน ก็อาจไม่ใช่ แคว้นวานเท่านั้นนะ ต้องนับจากนี้ไป ห้ามพลิกกลับไปต่ำกว่าอีกเลย ถึงจะเรียกว่า ยืนได้ตลอดรอดฝั่ง... ซึ่งก็ ยังคงเหลืออีกขั้นตอนเดียว คือ การยืนยันแนวโน้มในเชิงบวก ก็ต้องผ่านระดับ 1432 ไปให้ได้ โอกาสที่เรา จะเห็นการขึ้นได้ชักรอบหนึ่ง ก็จะมีแววเป็นไปได้... ก็อย่างที่กล่าวไว้อีกต้นแหละ ตามรูปแบบราคาหัวและไหล่ ก็น่าจะเข้าใกล้ 1500 ได้ แต่ก็มีแนวต้านย่อยๆ ที่ 1460 คอยดักทางอยู่ไว้เหมือนกัน... แต่สิ่งที่น่ากังวลนั้น ใช่ว่าจะไม่มี เพราะในเชิงเทคนิคแล้วนั้น แม้ว่าตัวเลข จะออกมายืนได้สวย ทำให้โครงสร้างราคาเริ่มจะดูสวย แต่ปริมาณการซื้อขาย ที่ถือว่าเบาบางนั้น การยืน จะยืนได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ ก็น่ากังวลอยู่ หรือ แม้แต่จะ ผ่านระดับ 1432 ไปได้ จะผ่านไปได้จริงแค่ไหน หรือ การขึ้นตามรูปแบบราคา ถ้าไม่มีปริมาณการซื้อขาย ที่อยู่ในข่ายสนับสนุนการขึ้นแล้วนั้น การขึ้นก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องถึงเป้าหมายเลยก็ได้... หรือ ถ้าขึ้นไปได้ หรือขึ้นไปถึงเป้าหมายได้ด้วยปริมาณการซื้อขายที่อยู่ในระดับเบาบาง นั้นก็แค่แปลว่า เป็นแค่การขึ้น เพื่อจะ รอการลงระลอกต่อไปนั่นเอง... เพราะอย่าลืมนะครับ ในตอนนี้ กระบวนการแก่งตัวใดๆ ก็ตาม จะไม่ใช่ การหาจุดจบของคลื่น 4 แล้วนะครับ จะเป็นการแก่งตัว เพื่อหาจุดจบของ คลื่น C มากกว่า... และอีกอย่าง เป้าหมายของโครงสร้างขาลงย่อย ยังไม่ได้ถูกทดสอบนะครับ คือระดับ 1350-1340 นั้นแหละ

ดูตามเกม...

เห็นการแก่งตัวในวันวานแล้ว ก็คาดหวังไว้ก่อนว่า มีแวว ในทางดีได้ แต่ก็ยังไม่ประมาทนิสัยเดิมๆ ไปด้วยก็ดี ดังนั้น การแก่งตัว ก็อาจจะต้องมีวินัย พร้อมทั้งจะ ขายตัดขาดทุนได้ด้วย

แนวรับ : ...3.90-3.82 ยืน 3.80 ไม่ได้ ก็ตัดขาดทุน

เป้าหมาย : ...4.40-4.50 และ อาจหวัง 4.80-5.00 ได้

Price Chart...(AAI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AAI... จริงๆ แล้ว ระดับแถวๆ 4.00 นั้น ก็อาจจะเป็นแนวต้าน ของกรอบแนวโน้มขาลง ที่ควรจะ ต้องระวังการอ่อนตัวอยู่เหมือนกันนะ เพราะนิสัยเดิมๆ ในระดับเส้นแนวต้านดังกล่าว อาจจะมีการขึ้น แล้วโยน เพชขายลงมาได้ จึงต้องเอาว่า ถ้าต่ำกว่า 3.80 จะไม่ถือ เพราะอาจจะถดถูลงอีก หรือ เสียเวลาในการรอขึ้นก็ได้ แต่ถ้าเกิดยืนระดับ 4.00 ได้มันคง แนวโน้มอาจจะเห็น การขึ้นระลอกใหม่ ที่คาดหวังระยะทางไกลๆ ได้เช่นกัน นั้นแปลว่า หากยืนระดับ 4.00 ได้ตลอด ก็น่าจะมีแวว ในทางขึ้นได้ชัดเจนกว่า หรือ รอเล่นตามน้ำ จะดีกว่านะ แต่เอาเถอะ ถ้าจะยังไม่ผ่าน 4.00 แต่ก็ไม่หลุด 3.80 เราจะซื้อเก็งตักทางขึ้นไว้ก่อน ก็ยังถือว่าพอทำได้อยู่